

324.2597070921
K600Y

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ



KỶ YẾU
ĐẠI HỘI
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ XVIII
NHIỆM KỶ 2015 - 2020



DC.005439

VIỆT TRÌ, THÁNG 5 - 2016

KỶ YẾU
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

KỶ YẾU
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

VIỆT TRÌ, THÁNG 5 - 2016



LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Việt Trì. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn mới - giai đoạn toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Dự Đại hội có 334 đại biểu chính thức đại diện cho trên 95.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phân công trực tiếp về dự và chỉ đạo; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc về dự và chỉ đạo; Đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về dự và động viên Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu II, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã từng công tác ở tỉnh Phú Thọ, các đồng chí sinh ra tại Phú Thọ đang công tác tại các cơ quan Trung ương và nước ngoài; đại diện ban liên lạc đồng hương Phú Thọ tại Hà Nội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Thọ; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội vào các văn kiện



**ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã nhận được 35 bài tham luận của các đại biểu, trong đó có 19 bài trình bày tại Hội trường. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 55 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ biên tập và xuất bản cuốn *"Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020"*, nhằm ghi lại những nội dung cơ bản từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc Đại hội. Cuốn Kỷ yếu là tài liệu cần thiết cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Nhân dịp cuốn sách được xuất bản và ra mắt bạn đọc, Văn phòng Tỉnh ủy xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các sở, ban, ngành, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến, gửi bài viết giúp Ban Biên tập có thêm tư liệu hoàn thành nội dung cuốn sách.

Tuy nhiên, trong quá trình biên tập, xuất bản sẽ không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí và bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP



PHẦN THỨ NHẤT
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
(CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO)

